



BALITANG PAHAYAGAN

PARA SA AGARANG PAHAYAGAN
Ika-4 ng Marso, 2024

Martes ang Huling Araw para Bumoto sa Presidensyal na Primaryang Eleksyon sa Marso

Martes, Ika-5 ng Marso ang huling araw para botohan ang inyong balota para sa [Presidensyal na Primaryang Eleksyon](#). Ngunit maaari pa ring bumoto nang maaga ngayon ang mga botante sa alinman sa isa sa mahigit na [200 vote center](#) o i-drop off ang kanilang balota sa isa sa [146 na opisyal na ballot drop boxe](#) sa buong county.

Lahat ay magbubukas sa huling araw ng pagboto, Ika-5 ng Marso, mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi. Ang sinumang botante na nakapila sa isang vote center o isang opisyal na ballot drop box sa ika-8 ng gabi ay papayagang bumoto. Gayunpaman, walang maaaring sumali sa pila pagkatapos ng ika-8 ng gabi na deadline.

Pakitandaan na ang Santee-Lakeside Elks Lodge ay hindi na maglilingkod bilang vote center. Idirakta ang mga botante sa dalawang pinakamalapit na mga vote center: Lakeside Community Center na matatagpuan sa 9841 Vine St. at Willowbrook Golf Course na matatagpuan sa 11905 Riverside Dr.

Kung hindi kayo nakarehistro para bumoto at gustong lumahok sa eleksyon, maaari kayong bumisita sa alinmang vote center upang [kondisyonal na magparehistro](#) at bumoto nang probisyonal hanggang sa Ika-5 ng Marso.

Kapag naproseso na ang rehistrasyon ng botante at nakumpirma ng opisina ng Tagapagrehistro na hindi bumoto ang botante sa ibang lugar sa estado, magiging aktibo ang rehistrasyon ng botante, at bibilangin ang probisyonal na balota.

Maaari kayong bumisita sa alinmang vote center sa buong county. Humanap ng lokasyong malapit sa inyo sa [sdvote.com](#).

Pinapalitan ng mga vote center ang mga lugar ng botohan at nagbibigay ng mas maraming [serbisyo](#). Maaari kayong:

- Bumoto nang personal o ihulog ang isang balota sa koreo



BALITANG PAHAYAGAN

PARA SA AGARANG PAHAYAGAN
Ika-4 ng Marso, 2024

- Bumoto gamit ang isang naa-access na ballot marking device
- Tumanggap ng tulong at materyales sa pagboto sa maramihang wika
- Magparehistro upang makaboto o i-update ang inyong rehistrasyon ng botante at bumoto sa parehong araw

Ang mga botante ay gagamit ng touch screen upang:

- Gumawa ng kanilang mga seleksyon sa isang [ballot marking device](#)
- I-print ang opisyal na balota
- Suriin ito
- Ilagay ito sa pansikretong takip
- Ibigay ito sa isang manggagawa sa botohan upang ipasok sa kahon ng balota

Ang balota ay bibilangin sa opisina ng Tagapagrehistro. Ang ballot marking device ay hindi nagtatabi, nagta-tabulate o nagbibilang ng anumang mga boto.

Tandaan na hindi pinapayagan ang pangangampanya o electioneering sa loob ng 100 talampakan mula vote center o opisyal na ballot drop box. Kabilang dito ang nakikitang display o naririnig na pagpapakalat ng impormasyon na nagtataguyod para sa o laban sa sinumang kandidato o panukala sa balota. Ang mga tao ay hindi maaaring magpakalat ng anumang mga petisyon, kabilang ang mga para sa mga inisyatiba, referenda, recall o nominasyon ng kandidato.

Kung naibalik na ninyo ang inyong balota sa koreo, maaari ninyong kumpirmahin kung kailan ito natanggap ng opisina ng Tagapagrehistro sa sdvote.com o maaari ninyong i-track ito sa pamamagitan ng U.S. Postal Service sa pamamagitan ng pag-sign up para sa "[Nasaan Ang Aking Balota?](#)".

Makakahanap kayo ng opisyal na ballot drop box o vote center malapit sa inyo sa loob ng inyong [pamplet ng impormasyon ng botante](#) o maaari ninyo itong hanapin online sa sdvote.com.

Kung plano ninyong [bumoto para sa presidente](#), hinihikayat ng Tagapagrehistro ang mga botante na suriin ang [mga patakaran](#) ng bawat pampulitikang partido.



BALITANG PAHAYAGAN

PARA SA AGARANG PAHAYAGAN
Ika-4 ng Marso, 2024

Matuto nang higit pa tungkol sa pagboto sa presidensyal na primarya sa Marso sa sdvote.com, o tumawag sa (858) 565-5800 o toll free sa (800) 696-0136.

###

COUNTY**NEWS**CENTER   